



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานบริหารกองทุนฯ โทร. ๐-๒๒๘๐-๓๙๑๕, ๓๙๙

ที่ กษ.๐๒๒๐/ว.๑๓๖๖๕

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กรณีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ด้วยในปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย อันเกิดจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง รวมทั้งเกิดภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยทำให้พืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรหรือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ได้รับความเสียหายทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่และลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายนั้น

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) พิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ผู้เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กรณีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ (ตามเอกสารแนบ) ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ที่ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติตามประกาศของทางราชการ สกร. จึงขอความอนุเคราะห์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดโปรดมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการคัดกรองรายชื่อลูกหนี้ที่มีพื้นที่ทำการเกษตรหรือที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตามประกาศจังหวัด เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรหรือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ได้รับความเสียหายทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ และอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ ดังกล่าว โดยรวบรวมรายชื่อลูกหนี้ส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา เพื่อสำรวจความเสียหายและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อลูกหนี้ ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ที่ระบบ HELP-PROVINCE ชื่อ “(ฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายเทวินทร์ นรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ผู้เป็นลูกหนี้
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กรณีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ

๑. คุณสมบัติของผู้ได้รับความเสียหาย

เป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจนผู้เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งประสบ
ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ และพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยได้รับความ
ความเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่และได้รับความเดือดร้อน
จากความเสียหายดังกล่าว

๒. การพิจารณาความเสียหายของเกษตรกรและผู้ยากจน

๒.๑ กรณีลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ เป็นเกษตรกร เมื่อภายหลังประสบ
ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ปรากฏว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น (รายได้การเกษตรรวมกับรายได้
นอกการเกษตรสุทธิ) เท่ากับหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายการเกษตรรวมกับค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน) ถือว่าเกษตรกรรายนั้นได้รับความเสียหายเป็นส่วนใหญ่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
หรือที่อยู่อาศัยเสียหายเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีส่วนราชการหรือภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องดังกล่าว หรือมีแต่ไม่เพียงพอ

๒.๒ กรณีลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ เป็นผู้ยากจนซึ่งประกอบอาชีพอื่น
เมื่อภายหลังประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติแล้ว ปรากฏว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้นเท่ากับหรือต่ำกว่า
ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ รวมกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน) ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
เป็นส่วนใหญ่สมควรได้รับความช่วยเหลือ หรือที่อยู่อาศัยเสียหายเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีส่วนราชการ
หรือภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว หรือมีแต่ไม่เพียงพอ

๓. การให้ความช่วยเหลือโดยดและหรือลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเดิมที่มี
อยู่ก่อนประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ

ในปีที่ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติให้ลดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา ๑ ปี และ
ในปีถัดไปให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ ๒ ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระในปัจจุบันเป็น
เวลา ๒ ปี สำหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระในปัจจุบันต่ำกว่าร้อยละ ๒ ในปีถัดไปให้ลดคิด
ดอกเบี้ยเป็นเวลาอีก ๒ ปี

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๘

๔. วิธีดำเนินการช่วยเหลือ

๔.๑ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ ธ.ก.ส. สาขา แล้วแต่กรณี สํารวจและรวบรวมรายชื่อลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ และอยู่ในข่ายที่จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายตามข้อ ๒ และเรื่องเดิม ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ แล้วแต่กรณี เพื่อนำเสนอ อบก. ส่วนกลาง อบก. ส่วนจังหวัด หรือ อบก. ส่วนอำเภอ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติคำขอกู้เงินให้แก่ลูกหนี้ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติดังกล่าว พิจารณาต่อไป

๔.๒ เมื่อ สป.กษ. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่องตาม ๔.๑ให้นำเสนอที่ประชุม อบก. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดหรือลดดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

๔.๓ ให้ สป.กษ. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติของ อบก. ตาม ๔.๒ พร้อมกับเรื่องเดิม ส่งให้ ธ.ก.ส. สาขา หรือ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อดำเนินการตามมติ อบก. นั้น ๆ ต่อไป

๔.๔ เมื่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการตาม ๔.๓ แล้ว ให้แจ้งผลการดำเนินการให้ สป.กษ. ทราบ เพื่อประมวลเรื่องและรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนทราบต่อไป

๔.๕ กรณีที่ ธ.ก.ส. สาขา หรือ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ดำเนินการตามมติ อบก. โดยงดหรือลดดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ให้รายงานให้ สป.กษ. ทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนทราบต่อไป